




ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายเอนก พิเชฐพงศา	
อายุ	53 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม สหรัฐอเมริกา	
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการผู้จัดการ : บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด กรรมการบริหาร : เครือเอสทีซี กรรมการ : บริษัท เอสซีเอช ไพรมโพลีตติ้ง จำกัด บริษัท ซีอาร์ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท แคปปิตัลเทรคดิง จำกัด บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซีฟฟลายส์ จำกัด บริษัท เอสทีซี โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท พลังมิตรทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท มาริต้า มารีน จำกัด บริษัท มาริต้า โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 ปี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 10 บริษัท กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่ง อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง	
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 14 ธันวาคม 2564	14.12% (300,823,612 หุ้น) (ถือหุ้นโดยนางพัทธยา พิเชฐพงศา ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258)	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)	

ชื่อ-สกุล	นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์	
อายุ	50 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บีเอสเอ็ม	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจการจัดการ (อยู่ระหว่างศึกษา) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประสบการณ์การทำงาน	2544-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บีวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) คุณวุฒิ ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ 2555-2558 : ประธานกรรมการตัดสินรางวัล Thailand Property Awards	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (CMA)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 ปี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่ง อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง	
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 14 ธันวาคม 2564	12.84% (273,647,000 หุ้น)	
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 		

ชื่อ-สกุล	นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	
อายุ	55 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาการเงิน The Wharton School, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องจักรกล) Massachusetts Institute of Technology, USA	
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการอิสระ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) Group CFO กลุ่มบริษัท Yaana Ventures <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ร่วมก่อตั้ง HMP Master Systems Limited; Hong Kong • ผู้ร่วมก่อตั้ง Visama Lodges 	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 ปี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่ง อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง	
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 14 ธันวาคม 2564	0.34% (7,220,412 หุ้น)	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 		